

ด่วนที่สุด

ที่ ยธ ๐๒๐๐๔/๑๓๖๐๕



กวก. 1๖1.4

๒๒ ธ.ค. ๖๖

13.00 น.

สลด. (eMail)

ส่ง : กวก.

รับที่ : ธ12309/66

22 ธ.ค. 2566 เวลา 11.๐๗ น.



กระทรวงยุติธรรม

ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ พิจารณา

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๒๖๐๑๔ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณาเสนอความเห็นต่อการยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) ซึ่งเสนอโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงยุติธรรมพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. เห็นชอบต่อร่างหนังสือแสดงเจตจำนงฯ เนื่องจากร่างเอกสารดังกล่าวเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวอย่างเป็นทางการของประเทศไทยในการขอเข้าสู่กระบวนการภาคยานุวัติเพื่อเข้าเป็นสมาชิกของ OECD มิได้มีเนื้อหาเป็นการทำความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับ OECD แต่อย่างใด และได้มุ่งสร้างพันธกรณีภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ

๒. รับทราบการมอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักในห่วงโซ่คุณค่าเงื่อนไขการเข้าเป็นสมาชิก OECD ในประเด็นความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการปฏิบัติตามค่านิยม วิสัยทัศน์ และภารกิจของ OECD อาทิ ความเป็นประชาธิปไตย (Democracy) ด้านการปกครองภายใต้หลักนิติธรรม (Rule of Law) ด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน (Human Rights) ด้านการสนับสนุนระบบตลาดแบบเปิดและมีความโปร่งใส (Open and Transparent Market Economy) ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมมีความร่วมมือทางวิชาการกับ OECD ในหลายด้าน อาทิ การสร้างความเชื่อมโยงของหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Business Conduct: RBC) ของ OECD และหลักการธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Business and Human Rights: BHR) ของสหประชาชาติ ซึ่งปรากฏเป็นรูปธรรมภายใต้โครงการ Country Programme ระหว่างไทยและ OECD ทั้งในระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ อย่างไรก็ตาม ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือและการบูรณาการจากทุกภาคส่วนในสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม เป็นต้น


๓. เสนอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานหลักในกรณีการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทย พิจารณาวางแผนการดำเนินการภายหลังประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ในอนาคต เพื่อให้การมีส่วนร่วมของประเทศไทย

ใน OECD...

ใน OECD และการนำมามาตรฐานต่าง ๆ มาปฏิบัติใช้ในประเทศมีความยั่งยืน อาทิ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติและคณะอนุกรรมการเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง การกำหนดแผนการดำเนินการตามระยะ (ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว) แผนสนับสนุนด้านวิชาการและการวิเคราะห์ข้อมูล และแผนการบริหารจัดการ เป็นต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป .

ขอแสดงความนับถือ

พันตำรวจเอก 
(ทวี สอดส่อง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
กองการต่างประเทศ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๙๓๔๓ ๓๔๑๓ (พลอยรุ่ง)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@moj.go.th